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 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย (สอท.)เปิดเผยผลสำรวจผู้ประกอบการ 1,333 

รายครอบคลุม 45 กลุ ่มอุตสาหกรรมทั่วประเทศในเดือน

ตุลาคม 2563 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีความ

กังวลเพิ่มขึ้น ได้แก่ สภาวะเศรษฐกิจโลก 66.9%, สถานการณ์

ทางการเมืองในประเทศ 57.1%, อัตราแลกเปล่ียน (มุมมองผู้ส่งออก) โดยอัตราแลกเปล่ียนอ้างอิง

ค่าเงินบาทเทียบกับเหรียญสหรัฐ 44.2% และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 38.4% ตามลำดับ ส่วนปัจจัยท่ี

ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีความกังวลลดลง ได้แก่ ราคาน้ำมัน 37.7% 

 “ขณะนี้ผู้ประกอบการมีความกังวลเรื่องของค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วจากช่วงต้น

ปีท่ีระดับค่าเงินบาทอยู่ท่ีประมาณ 33 บาทต่อเหรียญสหรัฐ จนปัจจุบันมาอยู่ท่ีระดับ 30 บาทต่อ

เหรียญสหรัฐ หรือแข็งค่าขึ้นมาประมาณ 10% ส่งผลให้ผู้ส่งออกต้องเสียความสามารถทางการ

แข่งขัน โดยเงินบาทที่เหมาะสมควรอยู่ที่ 32 บาทต่อเหรียญสหรัฐเพื่อให้ผู้ประกอบการส่งออก

ได้รับประโยชน์จากการขายสินค้า ดังนั้น อยากให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเข้ามาดูแลอย่าง

รวดเร็ว” นายสุพันธุ์ กล่าว 

 พร้อมสนับสนุนโครงการคนละครึ ่งของรัฐบาล โดยควรจะมีการเปิดให้ประชาชน

ลงทะเบียนเพิ่มเติมในระยะท่ี 2 (เฟส 2) เพราะเป็นโครงการท่ีเห็นประโยชน์อย่างแท้จริง ช่วยทำ

ให้เศรษฐกิจกลับมาคึกคัก ซึ ่งเห็นได้ชัดเจนจากการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน และควร

สนับสนุนให้มีผู ้ที ่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ก็ควรจะได้ทั้งหมด ส่วนผู้ที ่ได้ไปแล้วก็คงจะต้องขึ้นอยู ่กับ

งบประมาณของภาครัฐ 

 สำหรับผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนตุลาคม 2563อยู่ที่ระดับ 

86.0 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 85.2ในเดือนกันยายน 2563 โดยค่าดัชนีฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

เป็นเดือนท่ี 6 นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมท่ีผ่านมา โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากอุปสงค์ในประเทศท่ีมี

แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท้ังสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าคงทน ส่งผลให้ภาคการผลิตมีการ

ฟื้นตัวตามอุปสงค์ในประเทศ ขณะท่ีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐผ่านการท่องเท่ียวและ

การบริโภคสนับสนุนให้เกิดการใช้จ่ายในประเทศเพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อยอดขายสินค้าและรายได้ของ

ผู้ประกอบการ นอกจากนี้การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐอย่างต่อเนื่องส่งผลดีต่อความ

ต้องการใช้สินค้าวัสดุก่อสร้าง 

 นายสุพันธุ์กล่าวว่า ผู้ประกอบการยังมีความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

ไวรัสโควิด-19 ท่ัวโลกท่ีมีความรุนแรงขึ้นหลายประเทศในยุโรปประกาศล็อกดาวน์รอบ 2ส่งผลให้

กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัว คำสั่งซื้อจากต่างประเทศ มีแนวโน้มลดลง รวมทั้งการปิดด่าน

การค้าชายแดนที่ติดกับประเทศเมียนมา ทำให้การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีความล่าช้า 

ขณะเดียวกัน ผู ้ประกอบการเอสเอ็มอีบางรายยังประสบปัญหาขาดสภาพคล่องเนื ่องจาก

ผู้ส่งออกผวาค่าบาท สอท.พบแข็งขึ้น 10% แตะ 30 บาทอีก 



ยอดขายสินค้าลดลงในช่วงการระบาดของโควิด-19 และยอดขายยังไม่กลับมาเท่ากับช่วงก่อนการ

ระบาด นอกจากนี้ สถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นด้านการลงทุน 

 ทั้งนี้ผู้ประกอบการต้องการให้ภาครัฐรักษามาตรฐานการควบคุมไวรัสโควิด-19 เพื่อสร้าง

ความเชื่อมั่นให้กับประชาชน รวมทั้งขอให้ภาครัฐเร่งรัดการจ่ายเงินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุก

โครงการภายใน 30 วัน หลังจากการตรวจรับเรียบร้อยเพื่อช่วยในการเสริมสภาพคล่องทาง

การเงินภาคเอกชน และเร่งผลักดันโครงการลงทุนและโครงการก่อสร้างของภาครัฐทุกโครงการท่ี

ได้วางแผนไว้เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ 

 

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ 
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 ชาวไร่ในภาคอีสานและภาคกลางตอนบน นิยมปลูก

ยาสูบหลังการทำนา เพราะภูม ิอากาศค่อนข ้าง เย็น

เหมาะสม ใช้น้ำน้อย ที่สำคัญรายได้ต่อไร่ดีกว่าปลูกพืช

ประเภทอื่นถึง 2-3 เท่า...แต่กลับมีอุปสรรคมากมาย ท้ัง

ขั้นตอนปลูก เก็บเกี่ยวท่ีค่อนข้างยุ่งยากกว่าพืชประเภทอื่น

...ท่ีสำคัญกระแสต่อต้านการสูบบุหรี่ ท่ีทำให้พื้นท่ีการเพาะปลูก รวมทั้งจำนวนผู้ปลูกค่อยๆลดลง 

แต่ปัญหาท่ีหนักสุด เห็นจะเป็นการโดนตัดลดโควตารับซื้อยาสูบจากการยาสูบแห่งประเทศไทย 

(ยสท.) สาเหตุหลักมาจากการขึ้นอัตราภาษีบุหรี่อย่างก้าวกระโดดเมื่อปลายปี 2560 สร้างความ

เดือดร้อนให้ชาวไร่ยาสูบ ต้องขาดรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 26,000 บาทต่อปี เท่ากับเม็ดเงิน

ประมาณปีละ 800 ล้านบาทของเกษตรกรจะหายไป และเป็นเช่นนี้มา 3 ปีติดต่อกัน 

 แม้ภาครัฐจะช่วยเหลือ สนับสนุนให้ ชาวไร่ยาสูบเปลี่ยนมาปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นแทน ถึง

ขั้นกรมสรรพสามิต หน่วยงานที่ดูแลพืชยาสูบ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการ

ส่งเสริมเกษตรให้ปลูกพืชชนิดอื ่นทดแทนการปลูกยาสูบ เมื ่อเดือน มิ.ย.2562 โดยร่วมกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ยสท. กรมส่งเสริมการเกษตร ศึกษาและสำรวจหาพืชทดแทนท่ี

เหมาะสม แต่ก็ยังไม่มีแนวทางอะไรที่เป็นรูปธรรมนัก แม้ก่อนหน้านี้ เคยมีการเสนอให้ปลูกพริก 

ข้าวโพด อ้อย ทดแทน แต่พืชเหล่านี้ล้วนสามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ ราคาเลยไม่แน่นอน...จึงไม่ใช่

ทางเลือกท่ีสมน้ำสมเนื้อนัก เมื่อเทียบกับยาสูบท่ีสร้างรายได้เสริมท่ีมั่นคงให้ชาวไร่มานานกว่า 80 

ปี ต่อเมื่อกระแสปลดล็อกกัญชา กัญชง กระท่อม เพื่อผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจนำไปต่อยอด

ทางการแพทย์หรืออุตสาหกรรมอื่นๆที่หลายหน่วยงานก็มองว่าพืชเหล่านี้ อาจเป็นความหวังให้

ชาวไร่ยาสูบได้ แต่กัญชา กระท่อม ยังมีข้อจำกัด ไม่เหมาะสมนำมาทดแทนยาสูบ ท้ังด้านวิธีการ

เพาะปลูก และเงื่อนไขในการปลูก ที่กำหนดให้ต้องขออนุญาตปลูก และต้องดำเนินการภายใต้

วัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยเท่านั้น...ฉะนั้น จึงเหลือแค่กัญชงท่ี

ยังพอมีลุ้น 

สะ–เล–เต 

คอลัมน์หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน : พืชหลังนาแทนยาสูบ 


